



พชรน้ำหนึ่งในสยาม
พิมลลักษณ์พริ้งเพริศเลิศลาวัลย์
ธ มิ่งเกล้าปกฟ้าประชาราษฎร์
เคียงราชางามสง่าบรมราชินี
๓ มิถุนาเวียนมาบรรจบครบ
xon้อมกราบเบื้องบาทบทงส์

ช่างงดงามตั้งเทพามาเสกสรร
คู่ราชันมิ่งขวัญวงศ์จักรี
งามองอาจดุจพญาราชสีห์
น้อมใจรักแลภักดีจักรีวงศ์
กายน้อมนบดวงจิตตั้งประสงค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัวทหารอากาศ
(เรืออากาศโทหญิง จินตนา เนขุนทด ประพันธ์)



ข่าวประจำวัน ทอ.

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๘๘ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒



สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

กองทัพอากาศจัดการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒



พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย พลตรี พัลลภ เพ็ญฟู รองผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ เป็นการทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการของหน่วยในระบบการใช้กำลังของกองทัพอากาศตามแผนป้องกันประเทศ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์สมมติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และขีดความสามารถที่แท้จริงในปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation : NCO) ซึ่งผลที่ได้รับจากการทดสอบฯ จะทำให้กองทัพอากาศรับทราบถึงขีดความสามารถที่แท้จริงในการป้องกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศ และการปฏิบัติการร่วมกับกำลังต่างเหล่าทัพ รวมถึงทำให้ได้รับทราบขีดจำกัด ปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในระบบการเตรียมกำลังให้มีความพร้อมสูงสุด และที่สำคัญคือ จะทำให้ได้เรียนรู้ เข้าใจตัวตน และเข้าใจในธรรมชาติของเหล่าทัพ อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

สำหรับในปีนี้ได้จัดตั้งกองอำนวยการทดสอบฯ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวางกำลังทางอากาศ ณ ฐานบินตามแผนการทดสอบฯ และวางกำลังภาคพื้นอากาศโยธิน หน่วยควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน หน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ณ พื้นที่ปฏิบัติการที่กำหนด โดยกำหนดสถานการณ์ภัยคุกคามที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ มีการทดสอบการสนธิกำลังในการป้องกันภัยทางอากาศร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก โดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ในการจัดกำลังพลและยุทธโธปกรณ์เข้าร่วมการทดสอบฯ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการควบคุมห้วงอากาศทั้งในสถานการณ์วิกฤติและการรบ รวมทั้งการบริหารห้วงอากาศแบบยืดหยุ่นระหว่างทหารและพลเรือน การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อรองรับแผนการค้นหาและช่วยชีวิต ตลอดจนแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ ที่สำคัญยังมีการกำหนดแผนทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล โดยสมมุติสถานการณ์ให้มีการปล้นยึดอากาศยาน การก่อวินาศกรรมอากาศยาน รวมถึงการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักรไทยด้วย

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการขนส่ง ณ กองบิน ๕



พลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการขนส่ง ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ ณ โรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี สุระ ไชโย เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ ณ โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส จันทรแดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



พลอากาศตรี ธนวิตต สกกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะแพทย์ออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป การตรวจทันตกรรม ตรวจตา และตรวจกรุปเลือด โดยมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประสานภารกิจด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านการข่าว ด้านมวลชน ณ กองบิน ๒๓



พลอากาศตรี เทอดพงศ์ ชูชีพวัฒนา รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนาจการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ พังบรรยายสรุปเพื่อประสานภารกิจด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ด้านการข่าว ด้านมวลชน และสารสนเทศ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก

ธฤชณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ เสนาธิการการบิน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคุณนิกร อาชานกุล ผู้ตรวจการธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ร่วมกับโรงเรียนการบิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

บุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลกองบิน ๔

นาวาอากาศเอก วิษณุ ภู่งอง รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมบุคลากรสายแพทย์ชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการใหม่ ครั้งที่ ๑ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก นิรุติ รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์



โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างกองทัพอากาศ

และกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔๑



นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลอย รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อาวุโส Li Guoping ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการของกองบิน ๔๑ และรับฟังการบรรยายสรุป ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจความต้องการบ้านพร้อมที่ดิน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ติดกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แห่งใหม่

คณะกรรมการที่ดินและอาคารสงเคราะห์กองทัพอากาศ (คณก.ทอส.ทอ.) มีนโยบายจัดทำโครงการบ้านพร้อมที่ดิน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลักษณะเป็นเนินเขาวิวดสวย ติดกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ ในพื้นที่ ๔๙ ไร่ ๑ งาน ๒๙.๒๐ ตารางวา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลของกองทัพอากาศมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศและแผนแม่บทการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบสำรวจสอบถามความต้องการ ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSertJNGeDu8eDmj3bQE99FYfK1dmuA_2matSNqdtcY0CFhUjw/viewform